

ตัวชี้วัด	คดีที่นำมาคำนวณ	เกณฑ์การให้คะแนน	หมายเหตุ
<p>๑. ตัวชี้วัดที่ ๑</p> <p>ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทำผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ</p>	<p>คดีที่อยู่ระหว่างการคุมประพฤติใน</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และเสร็จสิ้นใน</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p> <p>ประมวลผล ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒</p>	<p>๑. กรณีที่ผิดเงื่อนไขนำมาคำนวณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำคุก (ระหว่างคุมฯ) - ถูกจับกุมดำเนินคดีใหม่ (ระหว่างคุมฯ) - ผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ อาทิ เช่น <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มารายงานตัว - ไม่มาทำงานบริการสังคม - เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ - ศาลออกหมายจับ - กรณีไม่มารับทราบเงื่อนไขและผิดเงื่อนไขการคุมประพฤตินำมาคิดเนื่องจากถือว่าผิดเงื่อนไข <p>๒. กรณีไม่นำมาคำนวณ แต่เป็นยอดรวมของคดีเสร็จสิ้นไป ซึ่งนำไปคำนวณหาค่าคะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ็บป่วย พิการร้ายแรง - ตาย - ไปต่างประเทศ - ไม่ระบุ - ศาลไม่ได้สั่งคุม - ศาลสูงเปลี่ยนแปลงคำพิพากษา - โอนเบ็ดเสร็จ - กรณีถูกจับกุมดำเนินคดีก่อนการคุมประพฤติ ต่อมาศาลพิพากษาในระหว่างการคุมประพฤติ ให้จำคุกซึ่งมีระยะเวลา ยาวนานกว่าการคุมประพฤติเป็นเหตุให้ผู้ถูกคุมความ ประพฤติไม่สามารถมารายงานตัวได้ และ พนักงาน คุมประพฤติรายงานเพิกถอนการคุมประพฤติ <p>๓. คดีที่เสร็จสิ้นไป หมายถึง</p> <p>๓.๑ ฟ้นคุมด้วยดี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับการอภัยโทษ - ปฏิบัติตามเงื่อนไข 	<p>กรณีถูกจับกุมดำเนินคดี มี ๒ กรณี ดังนี้</p> <p>๑. กรณีถูกจับกุมดำเนินคดีในระหว่างการคุม ความประพฤติ การบันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศ ในช่อง การส่งรายงาน ให้เลือก “พฤติการณ์เปลี่ยนแปลง” ในช่อง สิ้นสุดคดี ให้เลือก “ถูกจับคดีใหม่/จำคุก” ตามแต่ข้อเท็จจริงใน สำนวน</p> <p>๒. กรณีถูกจับกุมดำเนินคดีก่อนการคุมประพฤติ ต่อมาศาลพิพากษาในระหว่างการคุมประพฤติ ให้จำคุกซึ่งโทษจำคุกมีระยะเวลายาวนานกว่า ระยะเวลาการคุมประพฤติ เป็นเหตุให้ผู้ถูกคุม ความประพฤติไม่สามารถมารายงานตัวได้</p> <p>การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ในช่อง การส่งรายงาน ให้เลือก “พฤติการณ์เปลี่ยนแปลง” โดยระบุพฤติการณ์ การถูกจับกุมดำเนินคดี ก่อนการคุมประพฤติ ในช่อง “หมายเหตุ (เพิ่มเติม)”</p> <p>ในช่อง สิ้นสุดคดี ให้เลือก “จำคุก” โดยระบุพฤติการณ์ การถูกจับกุมดำเนินคดี ก่อนการคุมประพฤติ ในช่อง “หมายเหตุ (เพิ่มเติม)”</p>

ตัวชี้วัด	คดีที่นำมาคำนวณ	เกณฑ์การให้คะแนน	หมายเหตุ
		<p>๓.๒ ผิดเงื่อนไข</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำคุก (ระหว่างคุมฯ) - ถูกจับกุมดำเนินคดีใหม่ (ระหว่างคุมฯ) - ผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ อาทิ เช่น <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มารายงานตัว - ไม่มาทำงานบริการสังคม - เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ - ศาลออกหมายจับ - กรณีไม่มารับทราบเงื่อนไขและผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ นำมาคิดเนื่องจากถือว่าผิดเงื่อนไข <p>๓.๓ อื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ็บป่วย พิการร้ายแรง - ตาย - ไปต่างประเทศ - ไม่ระบุ - ศาลไม่ได้สั่งคุม - ศาลสูงเปลี่ยนแปลงคำพิพากษา - โอนเบ็ดเสร็จ - กรณีถูกจับกุมดำเนินคดีก่อนการคุมประพฤติ ต่อมาศาลพิพากษาในระหว่างการคุมประพฤติ ให้จำคุกซึ่งมีระยะเวลา ยาวนานกว่าการคุมประพฤติเป็นเหตุให้ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่สามารถมารายงานตัวได้ และ พนักงานคุมประพฤติรายงานเพิกถอนการคุมประพฤติ <p>๔. นับวันสิ้นสุดคดีเป็นหลัก</p>	

ตัวชี้วัด	คดีที่นำมาคำนวณ	เกณฑ์การให้คะแนน	หมายเหตุ
<p>๒. ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทำผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติและมีการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>คดีที่อยู่ระหว่างการคุมประพฤติ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒</p> <p>ประมวลผล ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒</p>	<p>๑. จำนวนผลการดำเนินงานเมื่อครบกำหนดนัดรายงานตัวในแต่ละครั้ง เช่น ครั้งที่ ๑ ไม่มาตามกำหนดนัด พนักงานคุมประพฤติ มีการเตือน และมีการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน จึงจะได้คะแนน หากไม่มารายงานตัวครั้งที่ ๒ มีการเตือน/ติดตาม/ตรวจสอบ แต่ไม่มีการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ภายในระยะเวลาไม่ได้คะแนน</p> <p>ทั้งนี้ การรายงานผลการคุมประพฤติต้องรายงานศาล ภายในระยะเวลา ๑ เดือน</p> <p>๒. หากมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้คะแนน</p> <p>๓. การดำเนินการและการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๓.๑ กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติมารายงานตัวก่อนถึงกำหนดนัดรายงานตัว ๗ วัน ถือว่ามาตามนัด การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ เมนู “การรายงานตัว” ผลการนัดให้บันทึกว่า “มาตามเวลานัด” และระบุวันที่มารายงานตัว</p> <p>๓.๒ กรณีถึงกำหนดนัดรายงานตัวแล้ว ผู้ถูกคุมความประพฤติยังไม่มารายงานตัว การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ เมนู “การรายงานตัว” ผลการนัดให้เลือกว่า “ไม่มาตามนัด” มีการดำเนินการเตือน ติดตาม ตรวจสอบ โดยเลือกการดำเนินการตามข้อใด ให้ระบุวันที่ตามการดำเนินการนั้น (ได้คะแนน) ภายในระยะเวลา ๑๕ วันหากยังไม่มีการดำเนินการใด แต่ผู้ถูกคุมความประพฤติมารายงานตัวให้บันทึกวันที่ผู้ถูกคุมความประพฤติ มารายงานตัวในช่อง "วันที่มารายงานตัว" (ไม่นำมาคำนวณ) โดยไม่ต้องแก้ไขผลการนัด</p>	<p>ไม่มารายงานตัวในแต่ละครั้งต้องมีการดำเนินการและบันทึกข้อมูลทุกครั้ง</p>

ตัวชี้วัด	คดีที่นำมาคำนวณ	เกณฑ์การให้คะแนน	หมายเหตุ
		<p>๓.๓ กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติขอเลื่อนนัดการรายงานตัว การบันทึกในระบบสารสนเทศ เมนู การรายงานตัว ผลการนัด ให้เลือก “<u>ไม่มาตามนัด</u>” <u>และบันทึกวันที่ผู้ถูกคุมความประพฤติจะไปรายงานตัว</u> ในช่อง “วันที่เลื่อนนัดรายงานตัว”</p> <p>๔. กรณีส่งประเด็น <u>ไม่นำมาคำนวณและไม่นับเป็นคดีที่ไม่มารายงานตัวตามกำหนดนัดทั้งหมด</u> เนื่องจากไม่ใช่การดำเนินการของสำนักงานคุมประพฤติ</p> <p>๕. คดีที่ไม่มารับทราบเงื่อนไข <u>ไม่นำมาคำนวณและไม่นับเป็นคดีที่ไม่มารายงานตัวตามกำหนดนัดทั้งหมด</u></p>	

ตัวชี้วัด	คดีที่นำมาคำนวณ	เกณฑ์การให้คะแนน	หมายเหตุ
<p>๓. ตัวชี้วัดที่ ๓</p> <p>ร้อยละของการจำแนกผู้ถูกคุมความประพฤติได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>คดีรับใหม่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p> <p>ประมวลผล ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒</p>	<p>๑. สูตรการคำนวณ คดีที่รับใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายถึง คดีที่มารับทราบเงื่อนไขทั้งหมด</p> <p>๒. ยกเว้นกลุ่มผู้ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก ที่มีระยะเวลาการคุมประพฤติน้อยกว่า ๑๘๐ วัน กลุ่มที่ไม่มารับทราบเงื่อนไข และกลุ่มเด็กและเยาวชน ก่อนพิพากษาที่มีระยะเวลาการคุมประพฤติน้อยกว่า ๓๐ วัน ไม่นำมาคำนวณ</p> <p>๓. การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ</p> <p>ให้บันทึกวันที่มารับทราบเงื่อนไขและผลการจำแนกกรณีไม่มีการบันทึกวันที่มารับทราบเงื่อนไข กรมจะตรวจสอบผลการดำเนินการจำแนกนับจากวันที่สำนักงานรับคดี ซึ่งทำให้สำนักงานดำเนินการแล้วเสร็จไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>-</p>

ตัวชี้วัด	คดีที่นำมาคำนวณ	เกณฑ์การให้คะแนน	หมายเหตุ
<p>๔. ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูตามแผนที่กำหนด</p>	<p>คดีรับใหม่ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ และเสร็จสิ้นในปี ๒๕๖๒ (นับคดีที่เสร็จสิ้น ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒) ประมวลผล ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒</p>	<p>๑. ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับการแก้ไขฟื้นฟู อย่างน้อย ๑ ครั้ง</p> <p>๒. การนับการที่ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับการแก้ไขฟื้นฟู ให้นับตั้งแต่ วันที่มารับทราบเงื่อนไขการคุมประพฤติ</p> <p>๓. การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ</p> <p>ข้อมูลที่นำมาคำนวณ บันทึกวันที่จำแนก ผลการจำแนกแผนการแก้ไขฟื้นฟู การเข้าร่วมกิจกรรม หากไม่มีการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมแต่มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมในสำนวน ไม่คิดคะแนนให้และไม่รับอนุธรรม</p> <p><u>๔. กรณีส่งประเด็น ไม่นำมาคำนวณและไม่นำมารวมเป็นคดีที่จำแนกครั้งที่ ๑ ว่ามีความเสี่ยงสูงทั้งหมดที่เสร็จสิ้น</u> ไปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เนื่องจากไม่ใช้การดำเนินการของสำนักงานคุมประพฤติ</p>	<p>อาจสุ่มเรียกสำนวนตรวจ</p>

ตัวชี้วัด	คดีที่นำมาคำนวณ	เกณฑ์การให้คะแนน	หมายเหตุ
<p>๕. ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละของคดี สืบเสาะและพินิจที่สามารถเสนอ รายงานต่อศาลภายในระยะเวลา ที่กำหนด</p>	<p>คดีรับใหม่ ๑ ต.ค. ๖๑ - ๑๕ ส.ค.๖๒ ประมวลผล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>	<p>พิจารณาผลการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> กรณีพนักงานคุมประพฤติดำเนินการ สืบเสาะและพินิจ แล้วทำความเห็นเสนอศาล ให้ แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ส่งรายงานก่อน ๓ วันทำ การ กรณีที่มีเหตุจำเป็นอาจร้องขอต่อศาล เพื่อสั่งขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๓๐ วัน ส่งรายงานก่อน ๓ วันทำการ <p>การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศให้ บันทึกในเมนู “ข้อมูลคดี” วันที่เลื่อนส่งรายงาน คือวันที่ขอเลื่อนในคำร้อง เช่น สำนักงานรับคำสั่ง วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ วันที่ครบกำหนดส่ง รายงาน (๑๕ วัน) วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ นัด ฟังคำพิพากษา ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีเหตุ จำเป็นร้องขอต่อศาล เพื่อสั่งขยายเวลาออกไปอีกไม่ เกิน ๓๐ วัน ทำหนังสือขอเลื่อนส่งรายงานวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ให้บันทึกวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ในช่อง “วันที่เลื่อนส่งรายงาน” ขอเลื่อนส่ง รายงานในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ขยาย ๒๐ วัน) ให้แก้ไขในช่อง “วันที่ครบกำหนดส่งรายงาน ให้ศาล” โดยบันทึกวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ต้องส่งรายงานวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงจะ ได้คะแนนตามเกณฑ์</p>	

ตัวชี้วัด	คดีที่นำมาคำนวณ	เกณฑ์การให้คะแนน	หมายเหตุ
		<p>๓. กรณีศาลเป็นผู้สั่งในกระบวนการพิจารณาหรือในคำสั่งให้สืบเสาะและพินิจกำหนดให้ส่งรายงานภายในระยะเวลา หรือกรณีศาลให้ส่งรายงานก่อนวันพิพากษา ๓ วัน ไม่ต้องทำหนังสือขอเลื่อนรายงานต่อศาล สามารถลงในระบบได้ แต่กรณีนี้ระบบสารสนเทศอาจยังไม่รองรับทั้งหมด ดังนั้น จึงให้ สคป. ส่งคำสั่งศาลดังกล่าวมายัง คป. เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย</p> <p>การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศให้เปลี่ยนวันที่ ครบกำหนดส่งรายงานเป็นวันที่ศาลกำหนดให้ส่ง โดยบันทึกในเมนู “ข้อมูลคดี” วันที่ครบกำหนดส่งรายงานให้ศาล”</p> <p>ตัวอย่าง สำนักงานรับคำสั่งวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ศาลสั่งในกระบวนการพิจารณาหรือในคำสั่งให้สืบเสาะและพินิจกำหนดให้ส่งรายงานภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้แก้ไขในช่อง “วันที่ครบกำหนดส่งรายงานให้ศาล” โดยบันทึกวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ต้องส่งรายงานวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงจะได้คะแนนตามเกณฑ์</p> <p>ทั้งนี้ การดำเนินการสืบเสาะและพินิจตามกฎหมายจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองประพฤติ พ.ศ.๒๕๕๙</p>	

ตัวชี้วัด	เกณฑ์การให้คะแนน								
๖. ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของคตีสืบเสาะและพินิจที่ศาลมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานคุมประพฤติ - คดีรับใหม่ ๑ เม.ย.๖๒-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประมวลผล วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒ - นำคดีที่ส่งรายงานศาลแล้วและมีคำพิพากษามาคำนวณและเป็นตัวหาร - กรณีที่ไม่สามารถเสนอความเห็นได้ให้สำนักงานคุมประพฤติส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการ พิจารณา	ความเห็นพนักงานคุมประพฤติ	คำพิพากษาของศาล							
	คุม/มี CS	คุม/ไม่มี CS	จำคุก/กักขัง	รอกการกำหนดโทษ	รอกการกำหนดโทษและแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน	รอกการลงโทษ/ลงโทษ/รอกการกำหนดโทษ/ปรับ	รอกการลงโทษ/รอกการกำหนดโทษ/ปรับ	รอกการลงโทษและแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน	
	คุมประพฤติ ไม่เหมาะสม/คดีไม่ได้รับประโยชน์			✓					
	คดีไม่ได้รับประโยชน์			✓					
	คุมประพฤติ ทำงานบริการสังคม	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	คุมประพฤติ ไม่ทำงานบริการสังคม	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	รอกการกำหนดโทษ	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	รอกการกำหนดโทษและแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	รอกการลงโทษ	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	รอกการลงโทษ/รอกการกำหนดโทษ	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	รอกการลงโทษและแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	วิธีการคุมความประพฤติไม่เหมาะสม (จำคุก)			✓					

หมายเหตุ ช่องที่มีเครื่องหมาย ✓ หมายถึง มีความเห็นสอดคล้อง

คำพิพากษาหรือคำสั่งที่ไม่นำมาเป็นฐานในการคำนวณ ได้แก่

๑. ศาลดสืบเสาะ
๒. จำหน่ายคดี
๓. อื่นๆ
๔. ไม่ระบุ (ว่าง)